



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ลินค้ำมะพร้าวรุ่ง 5 เดือนส่งออก 1.4 หมื่นล. กังวลจีนหันผลิตเอง ต่างชาติ...	ฐานเศรษฐกิจ
2. เกษตรฯหนุนเลี้ยงปลาช่อนทะเล ชู'ซาซิมิ'เมนูฮิต-ราคาดีผลดีไม่พอยาย	ข่าวสด
3. จับมือญี่ปุ่นยกระดับการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	เดลินิวส์
4. กรมปศุสัตว์ เดินตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ...	สยามรัฐ
5. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทูเรียน ผลไม้แห่งชาติ	แนวหน้า
6. 'พีช-สตรว์'เสี่ยงสูญพันธุ์เพิ่มขึ้น1,000ชนิด จากปัญหาโลกร้อน-รุกพื้นที่ป่า	กรุงเทพธุรกิจ
7. สสว.ยกระดับผู้ประกอบการเสริมศักยภาพ Digital Marketing	เดลินิวส์
8. เศรษฐกิจไทยยังน่าหวังปัจจัยลบใหม่จุดส่งออก-ภาคผลิต	แนวหน้า
9. ชวนปล่อยปลาริมเขื่อนสะพานบุญสร้างโรงอาหาร	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: กระจก8หน้า: "นมโคไทย"ก้าวไกลด้วย FTA	ไทยรัฐ
12. กกร.การส่งออกไทยเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าของสหรัฐฯ-จีน	หุ้นอินไซด์ รายวัน

สินค้ามะพร้าวรุ่ง

5 เดือนส่งออก 1.4 หมื่นล.

กังวลจีนหันผลิตเอง ต่างชาติยังโถมตีชิงเก็บ



การส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว (อาหารและเครื่องดื่ม)

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าการส่งออก

ปี

▶ 2565

29,473

▶ 2566

34,090 ↑ +16%

▶ 2566 (ม.ค.-พ.ค.)

13,660

▶ 2567 (ม.ค.-พ.ค.)

14,579 ↑ +7%

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป



สินค้ามะพร้าวไทยรุ่ง 5 เดือนแรกส่งออกแล้วกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ขณะอนาคตยังต้องเผชิญสภาวะความท้าทาย ทั้งอากาศแปรปรวนกระทบผลผลิตดิบ ดันต้นทุนพุ่ง ขณะตลาดส่งออกแข่งเดือดกับสินค้าจากเวียดนาม อินโดฯ กังวลจีนหันนำเข้ามะพร้าวไทยไปแปรรูปขายเอง องค์กรต่างประเทศยังโถมตีชิงเก็บ

มะพร้าว

“มะพร้าว” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สามารถนำไปแปรรูปส่งออก นำเงินตราเข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อย ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ในปี 2566 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว (อาหารและเครื่องดื่ม) มูลค่า

34,090 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16% และในช่วง 5 เดือนแรกปี 2567 ส่งออกมูลค่า 14,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารอนาคตไทย หอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์การค้าส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของไทย ณ เวลานี้ว่า จากการสำรวจของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากลูกค้าเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อกักตุนจากค่าขนส่งแพงขึ้น เรือขาดแคลน ปัจจัยดังกล่าวทำให้ลูกค้ากังวลว่าหากนานกว่านี้ค่าระวางเรือจะสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยพยายามส่งออกให้มากที่สุด

“อย่างไรก็ดีสินค้ามะพร้าวไทยในขณะนี้ต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงจากสินค้าจากเวียดนาม อินโดนีเซีย อีกทั้งปัจจุบันจีนลูกค้าสำคัญของไทย มีการเปิดโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวเอง จากเดิมนำเข้าน้ำมะพร้าวไทยเปลี่ยนไปเป็นนำเข้าวัตถุดิบมะพร้าวไทยไปแปรรูปผลิตเอง และยังคงมีปัญหาเรื่องค่าระวางเรือยังทรงตัวในระดับสูง ผู้ส่งออกหายาก โดยเฉพาะเส้นทางยุโรป ที่ต้องจอล่วงหน้าเป็นเวลานาน”

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการโถมตีชิงเก็บขององค์กรในต่างประเทศ เรื่องชิงเก็บมะพร้าวยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ โดยโครงการ GAP Monkey Free Plus ยังไม่ได้รับการตอบรับจากคู่ค้า ทำให้ผู้ประกอบการยังคงต้องใช้ Third Party ในการตรวจรับรอง เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ

สำหรับมะพร้าวเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ผลผลิตออกมามากอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึง

มีสัญญาณ ปัจจุบันความต้องการมะพร้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจโลกและการท่องเที่ยว ค่อย ๆ ฟื้นตัว

ทั้งนี้ในช่วงผลผลิตมะพร้าวไทยมีน้อยราวเดือนกันยายนถึงเมษายนผู้ประกอบการไทยจึงต้องนำเข้ามะพร้าวผลบางส่วนเพื่อเข้ามาชดเชยผลผลิตในประเทศ โดยปี 2567 ข้อมูลจาก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

คาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวแก่จะมีราว 930,302 ตัน ลดลง 1.4% จากปีก่อน เนื่องจากความท้าทายด้านสภาพอากาศ ปรากฏการณ์เอลนีโญ และภัยแล้งที่มีอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ความสมบูรณ์ขนาดของผลผลิต ทำให้คาดการณ์ผลผลิตต่อเนื่องที่ให้ผลลดลง

“ปัจจุบันสถานการณ์ด้านวัตถุดิบเริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเริ่มมีผลผลิตมะพร้าวออกมาตามช่วงพีคของมะพร้าว ผู้ประกอบการจึงชะลอการนำเข้าและรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศมากขึ้น ในด้านราคามะพร้าวมีการปรับลดลงบ้างเล็กน้อยตามกลไกตลาด โดยราคามะพร้าวผลหน้าโรงงาน 16-17 บาทต่อผล และราคามะพร้าวขาวอยู่ที่ 39 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2566”

สำหรับสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาทางกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้ามะพร้าวไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกะทิ น้ำมันมะพร้าว และมะพร้าวสดแช่เย็นแช่แข็ง ปัจจัยหนึ่งมาจากการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ชิมและถูกใจรสชาติอาหารแบบไทย ๆ ●

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12272

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 157.08 Ad Value: 172,788

PRValue (x3): 518,364

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ หนุนเลี้ยงปลาช่อนทะเล ชู 'ซาซิมิ' เมนูฮิต-ราคาดีผลิตไม่พอขาย



เกษตรฯ หนุนเลี้ยงปลาช่อนทะเล ชู 'ซาซิมิ' เมนูฮิต-ราคาดีผลิตไม่พอขาย

ถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะนึกถึงเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นภาพหลัก แต่ก็ยังมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรโดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้าน โดยมีการรวมกลุ่มของพี่น้องชาวประมงเป็นวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

เมื่อเร็วๆ นี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำทีมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมทราย หมู่ที่ 6 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เยี่ยมชมกระชังเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้านแหลมทราย พบว่า



ภูเก็ตนับเป็นแห่งแรกที่สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาช่อนทะเลได้ และสามารถจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต



กลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแหลมทรายแห่งนี้มีสมาชิก 27 ราย จำนวนกระชัง 72 กระชัง พื้นที่ 648 ตร.ม. สามารถผลิตได้ 4 ตัน/ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 200-250 บาท

เมื่อปลาช่อนทะเลนิยมนำมาใช้ทำปลาโรตเตอร์ หรือปลาดิบหรือซาซิมิ เริ่มเป็นที่นิยม จนทำให้ปัจจุบันผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดผู้บริโภค

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงจึงพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนทั้งในเรื่ององค์ความรู้ งานวิจัย และแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางพัฒนาส่งเสริมของกรมประมง จะพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพเอกชน ควบคุมการผลิตลูกพันธุ์โดยภาครัฐ

นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในทุกด้าน เช่น การผลิตอาหารสำเร็จรูป การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี FCR ต่ำด้วย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า "ปลาช่อนทะเล" เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีขนาดตัวใหญ่ โตเร็ว เนื้อมีสีขาว รสชาติดี มีคุณค่า

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12272

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 157.08 Ad Value: 172,788

PRValue (x3): 518,364

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯหนุนเลี้ยงปลาช่อนทะเล ชู'ซาซิมิ'เมนูฮิต-ราคาดีผลิตไม่พอขาย



ซาซิมิปลาช่อนทะเล

ทางโภชนาการและกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว (DHA) สูง นำมาประกอบเมนูอาหารได้หลากหลาย ทำให้ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง

ซึ่งปัจจุบันยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีราคาจำหน่ายสูงถึงกิโลกรัมละ 180-250 บาท

กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ศึกษาวิจัยในการเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2543 โดยรวบรวมพันธุ์ปลาช่อนทะเลจากอ่าวพังงามาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในกระชัง และนำมา



เพาะพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ ถ่ายน้ำทุกวันจนสามารถวางไข่และผลิตลูกพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ

ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กลายเป็นหน่วยงานหลักที่สามารถผลิตและอนุบาลลูกพันธุ์ปลาช่อนทะเลได้อย่างต่อเนื่องถึงปีละ 20,000-25,000 ตัว เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และสมุทรสาคร

ให้ผลผลิตรวมในปี 2567 ประมาณ 36,000-48,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีผลผลิตสูงถึง 60,000-70,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงในด้านต่างๆ ได้แก่ อบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเลี้ยง การถ่ายทอด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12272

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 157.08 Ad Value: 172,788

PRValue (x3): 518,364

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรหนุนเลี้ยงปลาช่อนทะเล ชู'ชาชิมิ'เมนูฮิต-ราคาดีผลดีไม่พอขาย



ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชัง ด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปต้นทุนต่ำ

อบรมการแปรรูปปลาช่อนทะเลตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เช่น การทำเมนูชาชิมิ

นายศิริโรจน์ ลิ่มนันทพิสิฐ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลบ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต เล่าว่า ตนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชัง ตั้งแต่ปี 2530 ประกอบไปด้วย ปลาเก๋า ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว ปลากะพงกึ่งมังกร และปลาช่อนทะเล

และพบว่าปลาช่อนทะเลเป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดสูงมากทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอ

จึงรวมกลุ่มพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลบ้านแหลมทรายขึ้น เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก

โดยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในกระชังแบบผสมผสาน และมีระยะเวลาการจับจำหน่ายที่แตกต่างกัน เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี ร่วมกับการเลี้ยงปลาช่อนทะเลที่มีระยะเวลาการเลี้ยง 1 ปี ซึ่งจะได้ปลาที่มีน้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัม/ตัว



สมาชิกต้องเลี้ยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันทำให้ปลามีคุณภาพและมีราคาจำหน่ายสูง สร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิกในกลุ่มรายละประมาณ 5,000-6,000 บาท/เดือน

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 27 ราย จำนวนกระชัง 72 กระชัง ผลิตปลาช่อนทะเลได้กว่า 4,000 กิโลกรัม/ปี นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีในการลดต้นทุนด้านอาหารมาปรับใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงให้กับสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมประมงมีแผนเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์ปลาช่อนทะเลเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกร โดยขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มีไข่ที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปี มีเป้าหมายการผลิตลูกพันธุ์ปลาช่อนทะเลไม่น้อยกว่า 25,000 ตัวในปี 2567 และเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต โทร.0-7651-0052-3

จับมือญี่ปุ่นยกระดับการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยหลังนำคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือด้านการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ร่วมกับบรรษัทการเงินแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Finance Cooperation : JFC) ประเทศญี่ปุ่น ว่าที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็น 1.การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งทาง JFC ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยก่อนข้างต่ำ

มาปรับใช้สำหรับการบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ และพัฒนาการเสริมมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรเพื่อการเกษตรที่เกษตรกรถือครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับพี่น้อง

เกษตรกรเบอร์รี่ ผลผลิตทางการเกษตร และร้านอาหารให้บริการ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และยังได้ไปศึกษาดูงานที่ Yokota Farm เนื้อที่ 400 ไร่ โดยมีการเช่าพื้นที่ทำการเกษตรจากหน่วยงาน



เนื่องจากมีการสนับสนุนจากรัฐบาล 2. ประเด็นหลักที่ทรัพย์ส่งสุขที่ทาง JFC ไม่ได้นำเรื่องหลักทรัพย์ส่งสุขมาเป็นหลักเกณฑ์หลักในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ แต่เน้นมาตรการการติดตามผลประกอบการของเกษตรกรเป็นหลัก อาทิ ปริมาณผลผลิตและความสามารถในการจำหน่ายผลผลิต

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มสตอร์วเบอร์รี่ Granberry

Farm Bank เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เช่าทำการเกษตร

ภายในฟาร์มมีการปลูกข้าวปลอดสารเคมีกว่า 8 สายพันธุ์ โดยเป็นการวางแผนปลูกข้าวแบบหมุนเวียนเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยี อาทิ การตรวจแปลงข้าวจากมุมสูง เพื่อประเมินการจัดการ



และ 3. การใช้ Credit Scoring Model มาประกอบการตัดสินใจการปล่อยสินเชื่อและจัดลำดับขั้นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาต่างกันและการประชุมหารือในครั้งนี้คาดว่าจะประโยชน์ต่อ ส.ป.ก. ในการนำ

Daichi เนื้อที่ 23.75 ไร่ จุดเด่นในการปลูกสตอร์วเบอร์รี่ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ โดยการใช้รางปลูกสตอร์วเบอร์รี่ที่สามารถปรับระดับได้ เพื่อตอบสนองความสูงของลูกค้าที่มารับบริการทำให้สามารถเข้าไปเก็บสตอร์วเบอร์รี่ผลสดได้อย่างสะดวก ซึ่งภายในบริเวณฟาร์มยังมีร้านจำหน่าย



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: -

ฉบับที่: 27293

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 63.19

Ad Value: 113,742

PRValue (x3): 341,226

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จับมือผู้ปุ่หน่วยกระตบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

แปลง การเก็บและบันทึกข้อมูลผลผลิต
รายแปลงประกอบด้วยมีการบริหารจัดการ
ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะ
แรงงาน การบริหารจัดการผลผลิตโดยมีโรง
สีที่ใช้ในการแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ที่
เป็นแบรนด์ของตัวเองสำหรับจำหน่ายให้
ผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะนำมา
ปรับใช้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

“จากการศึกษาดูงาน ส.ป.ก. จะ
นำมาปรับใช้ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้
โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการลดต้นทุนการผลิต การ
บริหารจัดการแปลง และการจัดการ
ผลผลิตที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตรเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
มีความกินดี อยู่ดีมากยิ่งขึ้น”.

กรมปศุสัตว์ เดินตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลุยกำจัด “โรคพิษสุนัขบ้า” ให้หมดประเทศ

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยความเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิต ภายใต้ร่มพระบารมี โดยทรงห่วงใยในปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้านี้ หมดไปจากประเทศไทย

จึงโปรดเกล้าให้ดำเนิน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยทรงเป็นองค์ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรม/กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เริ่มต้นในปี พ.ศ.2560 โดยในช่วงแรกได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ระหว่างปี พ.ศ.2560-2563 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการและการบริหารจัดการ ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ยุทธศาสตร์ที่ 7 การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันการดำเนินโครงการก้าวสู่ในระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 และเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 2 ด้าน คือ



1. การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่การระบาด เพื่อควบคุมและลดอุบัติการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคในพื้นที่ โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่มสุนัขและแมวจรจัดที่มีโอกาสสูงในการแพร่โรคถึงกัน ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่เกิดโรค และการกักสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสเชื้อเพื่อเฝ้าระวังทางอากาศ ฯลฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน ทบทวนควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่มีโอกาสเป็นสัตว์พาหนะโรค ดำเนินการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าแบบเชิงรุกและเชิงรับทั่วประเทศ ครอบงำโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทั่วประเทศให้ได้ยครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ และผลักดันการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกวีรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น รวมถึง องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยได้โดยเร็วที่สุด

2. การผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่เฝ้าพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรคและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยอ้างอิงหลักการและแนวทางขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization of Animal Health : WOAH) เพื่อให้การปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับระดับสากลในอนาคต และได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามลำดับ ซึ่งในปี



งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ผ่านการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 171 ท้องถิ่น 22 อำเภอ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะช่วยผลักดันและขยายผลให้พื้นที่ข้างเคียงผลักดันตนเองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบตัวอย่างในสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 347 ตัว จากจำนวนส่งตรวจ 6,184 ตัว ในพื้นที่ 36 จังหวัด ซึ่งเฉลี่ยแล้วพบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1 ตัวต่อวัน พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 6 ราย ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 2 ราย ระยอง 1 ราย สุรินทร์ 2 ราย และสงขลา 1 ราย โดยการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เกิดโรค

ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ ระยอง อ่างทองเจริญบุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร และเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สูงสุด 10 อันดับแรก และก็ยังพบมีการระบาดประปรายเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่ไม่พบการรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่มานานมากกว่า 1 ปี เช่น ชัยภูมิ อุดรดิตถ์ ลพบุรี เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์รายเดือน จะพบว่าในปี 2566 มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นสูงขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2565 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้อย่างครอบคลุมในช่วงภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยในปี 2567 (ข้อมูลจากระบบ Thai Rabies Net ณ วันที่ 14 มิ.ย.67) พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 169 ตัวอย่าง พบสูงสุดในจังหวัดอุบลราชธานี 32 ตัวอย่าง รองลงมาคือ สงขลา 27 ตัวอย่าง ชลบุรี 16 ตัวอย่าง ตามลำดับ โดยสุนัขยังคงเป็นชนิดสัตว์หลักที่พบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการดำเนินงานเพื่อการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการดำเนินงานกันแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงเจ้าของสัตว์ และประชาชนในชุมชนที่จะต้องเลี้ยงสัตว์อย่างรู้ รัก รับผิดชอบ โดยพาลูกสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เลี้ยงสัตว์ปล่อยปละละเลยสร้างภาระให้กับสังคม ร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าต่างๆ และช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งโรคเมื่อพบสัตว์สงสัยเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานในการควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“การดำเนินโครงการฯ จะช่วยเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยได้ โดยคาดหวังว่าประเทศไทยจะพบอัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลง ลดโอกาสที่ประชาชนจะได้รับสัมผัสเชื้อและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากโรคพิษ



สุนัขป่าเป็นโรคที่ถ้าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตทุกราย นอกจากนี้หากประเทศไทยมีพื้นที่ที่ปลอดต่อโรคพิษสุนัขป่ามากขึ้น และเป็นการปลอดโรคอย่างยั่งยืน ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

5 ความเห็น



ทูเรียน ผลไม้แห่งชาติ



ทูเรียน ผลไม้แห่งชาติ



ช่วงนี้ ยังอยู่ในฤดูทูเรียน “ราชาผลไม้”

สินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างมาก
แต่ละปี นำเงินเข้าประเทศจากการส่งออกสูงถึงแสนกว่าล้านบาท
สร้างเงินหมุนเวียนจากการซื้อขาย แปรรูป บริโภคในประเทศมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท
ต่อปี

นับเป็นพืชผลการเกษตรที่มีขนาดและมีศักยภาพสูงมากชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย

1. ตลาดการส่งออกทูเรียนไทยที่สำคัญที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปีที่แล้ว 2566 ทูเรียนไทยครองส่วนแบ่งตลาดทูเรียนสดในจีน ร้อยละ 65.15
คิดเป็นปริมาณการนำเข้าทูเรียนสดจากประเทศไทย 928,976 ตัน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ชี้ว่า การเติบโตต่อเนื่องมีปัจจัยหลักมาจาก “1. ความต้องการ
บริโภคทูเรียนในตลาดจีนมีมากขึ้นตามความนิยม และ 2. ปริมาณผลผลิตทูเรียนใน
ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ การ
ขยายช่องทางการขาย อาทิ ช่องทางออนไลน์และการเพิ่มช่องทางขนส่งทางราง ผ่านรถไฟ
ความเร็วปานกลางจีน-สปป.ลาว ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งได้
มากขึ้น ซึ่งในปี 2566 เริ่มมีการส่งทูเรียนผ่านเส้นทางนี้มากขึ้น โดยคิดเป็น 5.7% ของ
การส่งออกทูเรียนทั้งหมดไปจีน”

ในปีนี้ 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่า ภาพรวมการส่งออกทูเรียนสดไทยไปจีน
อาจอยู่ที่ 4,500 ล้านดอลลาร์ฯ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15769

หน้า: 1(ซ้าย), 5

Col.Inch: 107.85 Ad Value: 134,812.50

PRValue (x3): 404,437.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทูเรียน ผลไม้แห่งชาติ

ขยายตัว 12%YoY ซึ่งเติบโตในทิศทางชะลอลงจากฐานที่สูงในปีก่อน สืบเนื่องจากผลผลิตบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบจากอากาศแปรปรวน แม้ราคาส่งออกอาจขยับขึ้นได้เล็กน้อย

ขณะเดียวกัน ทูเรียนสดจากไทยก็อาจถูกกดดันจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นี้

2. คู่แข่งในอนาคตของทูเรียนไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทูเรียนเวียดนามจะมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น หลังได้รับอนุญาตจากทางการจีนให้ส่งออกทูเรียนสดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ มาเลเซียก็ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทูเรียนสดไปยังจีนได้ในปีนี้

น่าจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของทูเรียนสดไทยในจีนที่อาจปรับลดลงได้

“ดังนั้น การรักษาคุณภาพของทูเรียนไทยที่ปัจจุบันยังมีความได้เปรียบอยู่ จากรสชาติที่เป็นที่นิยม และความหลากหลายของพันธุ์

จะเป็นกุญแจสำคัญ ท่ามกลางภาวะที่คู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน

และกระตุ้นจีนที่กำลังเร่งพัฒนาผลผลิตทูเรียน เพื่อรองรับกับความต้องการบริโภคทูเรียนของชาวจีนที่ยังมีอยู่มากและจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงข้างหน้า”
-รายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย

3. ข้อมูลจากแฟนเพจ TDA สมาคมทูเรียนไทย ฉายภาพสถานการณ์ตลาดทูเรียนในจีน

ระบุว่า คู่แข่งทูเรียนผลสดของไทยในตลาดจีน ปัจจุบันทูเรียนไทยครองส่วนแบ่งอยู่มากกว่า 65%

ไทยมีพื้นที่ปลูกทูเรียน 1.05 ล้านไร่ และกำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีผลผลิต 1.47 ล้านตัน

แต่ทูเรียนเวียดนาม ได้ส่วนแบ่ง 34% และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกทูเรียนในเวียดนาม 6.8 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 8.6 แสนตัน

ส่วนฟิลิปปินส์ ส่วนแบ่งยังน้อยมาก แต่ในฟิลิปปินส์ก็มีพื้นที่ปลูกทูเรียนถึง 4.5 แสนไร่แล้ว

ขณะเดียวกัน ในประเทศจีนก็เริ่มปลูกทูเรียนในมณฑลไห่หนาน กวางตุ้ง กวางสี ในไห่หนาน มีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 2,917 ไร่ ผลผลิต 250 ตัน หมอนทอง ลอดแรกออกมาเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยข้อได้เปรียบของทูเรียนไห่หนาน คือ สุกบนต้น ระยะเวลาขนส่งสั้น ทำให้ขายทูเรียนแก่จัด มีรสชาติหวานมากขึ้น

ในกวางตุ้ง ปี 2566 มีพื้นที่ปลูก 208 ไร่ ใช้ระบบให้น้ำและน้ำอ๊อจลิวะ สายพันธุ์หลักคือ หนามดำ และมูซังคิง



ขณะเดียวกัน ด้านผู้บริโภคทุเรียนภาพรวมในจีน ก็มีการขยายตัวต่อเนื่องที่น่าสนใจ คือ คนรุ่นใหม่ในจีน นิยมบริโภคทุเรียนมากขึ้น ตามกระแสโลกโซเชียล และนิยมซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้น

และคนในเมืองรองของจีน ก็นิยมบริโภคทุเรียนแต่ขยายออกไปกว้างขึ้นด้วยเช่นกัน

คนจีนนิยมทุเรียน มีความต้องการหลากหลาย ชอบหลายสายพันธุ์มากขึ้น (ทุเรียนไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายพอดี)

มีบริษัทจีนเหมาลำขนส่งทุเรียนไปจีน

มีอินฟลูฯ ขายทุเรียนหลายหมื่นต้นภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ฯลฯ

นี่คือข่าวดีสำหรับทุเรียนไทย ที่ควรจะต่อยอดออกไปให้ได้อีกมหาศาล

4. กระแสทุเรียนในสื่อโซเชียลของไทย

บริษัท ดาต้าเชิร์ต จำกัด ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือ DXT360 เพื่อฟังเสียงในสังคมออนไลน์ (Social Listening) และนำข้อมูลเรื่องทุเรียนมาวิเคราะห์ ดูว่ามีการพูดถึงทุเรียนที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่าง

พบว่า “หมอนทอง” ยังเป็นสายพันธุ์ทุเรียนยอดฮิต

“หมอนทอง” รสชาติหวานมันกำลังดี กลมกล่อม ไม่ได้หวานแหลมจนเกินไป และเนื้อเยื่อ

ส่วน “ก้านยาว” รสชาติจะหวานมัน แต่มีขนาดเม็ดที่ใหญ่ ะนิ รสชาติจะหวานจัด กลิ่นแรง เนื้อสีเหลืองเข้ม และมีขนาดเม็ดที่เล็ก

“กระดุม” รสชาติจะมีความหวานมากกว่าความมัน และเนื้อบาง

“หลงลับแล” รสชาติจะมีความหวาน นุ่ม ละมุนลิ้น

“ภูเขาไฟศรีสะเกษ” รสชาติหวาน มัน กลิ่นไม่ฉุนมากนัก และเนื้อจะมีความแห้งไม่และ

“นกหอย” รสชาติจะหวาน มัน ปานกลาง มีความคล้ายคลึงกับหมอนทอง และถูกไม่ใหญ่มาก

ข้อมูลจาก Social Media พบว่า สายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการกล่าวถึงสูงสุด (Mention) คือ หมอนทอง 56.73%

รองลงมา ะนิ ภูเขาไฟศรีสะเกษ ก้านยาว และกระดุม ตามลำดับ

ในด้านแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด เรียงตามลำดับ ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ศรีสะเกษ ตราด และชุมพร

โดยจันทบุรี 21.54%, ระยอง 11.45%, ศรีสะเกษ 9.19%, ตราด 7.02%, ชุมพร 4.48%

ที่น่าสนใจ ในด้านการตลาดทุเรียนที่ได้รับความสนใจ ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม DXT360 ที่ระบุว่า “กลยุทธ์บุฟเฟต์ทุเรียน” ได้รับความสนใจมาก

จุดเด่นของกลยุทธ์บุฟเฟต์ทุเรียนที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่อยากจะทานคนเดียว มาเป็นคู่ หรือ มากันทั้งครอบครัว คือ

- การได้ลองทานสายพันธุ์และเนื้อทุเรียนที่ถูกต้องทุกแบบ

- ทานได้ไม่อั้น ตอบโจทย์ช่วงราคาทุเรียนแพง

- เมนูหลากหลายทั้งแบบดั้งเดิมอย่างข้าวเหนียวทุเรียน และร่วมสมัยอย่างบิงซูทุเรียน

- การนำเมนูทุเรียนมาเสิร์ฟเป็นอาหารหวานในไลน์บุฟเฟต์อาหารคาวเพื่อตอบโจทย์มืออาหารหลัก

- มีผลไม่ตามฤดูกาลนอกจกทุเรียนเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้า

ปัจจัยที่ทำให้แคมเปญบุฟเฟต์ของแต่ละเจ้าได้รับกระแสตอบรับดีมาจาก การประเมินความคุ้มค่าของลูกค้าจากราคาต่อหัว เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อน ทำให้ไม่สามารถรับประทานได้ในปริมาณมาก

นอกจากนี้ บรรดาร้านอาหารชื่อดังทั้งคาวและหวาน อย่าง MK, Swensen, Dairy Queen ก็มีกานำทุเรียนมาต่อยอดเพื่อเกิดเมนูใหม่ๆ ได้รับความนิยม และผู้คนที่ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม

เมนูทุเรียนที่ได้รับความสนใจ เช่น ข้าวเหนียวทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน แก้วทุเรียน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45 ฉบับที่: 15769

Col.Inch: 107.85 Ad Value: 134,812.50

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทูเรียน ผลไม้แห่งชาติ

หน้า: 1(ซ้าย), 5

PRValue (x3): 404,437.50

คลิป: ชาว-ดำ

ส้มตำทูเรียน แกงส้มทูเรียน รวมไปถึงทูเรียนทอด ทูเรียนกวน ฯลฯ

5. ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ หากรัฐบาล โดยเฉพาะนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่เคยประกาศตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 10 ปี ประเทศไทยจะขายทูเรียนได้เพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบัน เป็น 1 ล้านล้านบาท !!!

นั่นหมายถึงเพิ่มจากปัจจุบันเกือบ 10 เท่าตัว!!!

ถ้าพูดจริง ทำจริง จะต้องพิจารณาจริงจังทั้งหมด ทั้งด้านการผลิต การตลาด การขยายตลาด การรักษาสวนแบ่งตลาด การเพิ่มความหลากหลาย ฯลฯ ว่าแต่ว่า นายกฯ เศรษฐา ลืมหรือยัง ว่าเคยประกาศอะไรเอาไว้บ้าง?

สารลัม

'พีช-สัตว์' เสี่ยงสูญพันธุ์เพิ่มขึ้น 1,000 ชนิด จากปัญหาโลกร้อน-รุกพื้นที่ป่า



● กฤตพลา สุธิภัทรกุล กรุงเทพธุรกิจ

IUCN เปิดเผยแพร่รายชื่อสิ่งมีชีวิตเสี่ยงสูญพันธุ์ประจำปี 2024 มีมากกว่า 45,000 สายพันธุ์ สาเหตุหลักมาจาก "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การค้าที่ผิดกฎหมาย และการขยายโครงสร้างพื้นฐานบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN เปิดเผยรายชื่อบุคคลสิ่งมีชีวิตที่ถูกรายชื่อขึ้นบัญชีแดงในฐานะสิ่งมีชีวิตเสี่ยงสูญพันธุ์มีมากกว่า 45,000 สายพันธุ์ มากกว่าปีที่แล้วถึง 1,000 ชนิด

ปัญหาหลักที่ทำให้สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มีจำนวนมากขึ้นมีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การค้าที่ผิดกฎหมาย และการขยายโครงสร้างพื้นฐานบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์

รายชื่อสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีการค้นพบสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 163,040 ชนิด เพิ่มขึ้นประมาณ 6,000 ชนิดจากปีที่แล้ว โดยกลุ่มสายพันธุ์

ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเสี่ยงสูญพันธุ์ในปีนี้อย่างน้อย 1,000 ชนิด เช่น ช้างบอร์เนียว กิ้งก่ายักษ์เกาะกรัน กานาเรีย และกระบองเพชรโคเปียโปอา กระบองเพชรโคเปียโปอาเป็น กระบองเพชรที่มีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายอาตากามาของชิลี ซึ่งเป็นที่ต้องการในฐานะพืชไม้ประดับ ทำให้เกิดการลักลอบขายที่ผิดกฎหมายทั้งในตลาดมืดและโซเชียลมีเดีย

IUCN กล่าวว่า จำนวนกระบองเพชรในชิลีลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกลายเป็นที่ต้องการในยุโรป และเอเชียเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานในอาตากามาทั้งถนน และพื้นที่อาศัยพัฒนาขึ้น ทำให้ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ และพืชสามารถเข้าถึงกระบองเพชรได้มากขึ้น

"เราสามารถแยกแยะได้แล้วว่า กระบองเพชรต้นใหญ่ปลูกในเรือนกระจกหรือถูกนำมาจากธรรมชาติ" ปาโบล เอร์โร ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช สมาชิกของกลุ่ม IUCN กล่าว

กระบองเพชรจากธรรมชาติจะมีลำต้นสีเทา และมีตุ่มสีดำที่ช่วยปกป้องพืชให้สามารถอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกได้ ส่วนกระบองเพชรที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงจะมีสีเขียวมากกว่า

ในรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่ถูกรายชื่อเพิ่มเข้าบัญชีแดงของ IUCN พบว่าช้างเอเชียในเกาะบอร์เนียวเป็นสัตว์อีกชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ โดย IUCN คาดว่ามีช้างบอร์เนียวอาศัยอยู่ในป่าประมาณ 1,000 ตัวเท่านั้น

ช่วง 75 ปีที่ผ่านมาจำนวนช้างบอร์เนียวลดลงมากเพราะช้างสูญเสียดินที่อยู่จากการตัดไม้ในป่าบนเกาะบอร์เนียวเพื่อทำการเกษตรทำเหมืองแร่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ช้างต้องรุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนทำลายพืชผลทางการเกษตร ถูกมนุษย์ล่าล้มล้มกับสารเคมีทางการเกษตร และถูกรถชน นอกจากนี้ รายชื่อดังกล่าวยังเผยให้เห็นถึงการลดลงอย่างน่าตกใจของสัตว์เลื้อยคลานประจำถิ่นเช่น กิ้งก่ายักษ์ และจิ้งเหลนบนหมู่เกาะคานารีและอิบิซา เนื่องจากมีงูจำนวนมาก ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามารุกรานที่อยู่อาศัย

ฟื้นฟูสายพันธุ์ 'แมวป่า'

แม้จะมีรายชื่อสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีเรื่องน่ายินดีที่มีสายพันธุ์หนึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ "แมวป่าไอบีเรีย" แมวป่าไอบีเรีย เคยอยู่ในลิสต์รายชื่อแมวป่าสายพันธุ์หนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก ตามรายงานของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อแมวใกล้สูญพันธุ์ในแคนาดา พบว่า ช่วงระหว่างปี 1985-2001

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/SUSTAINABILITY

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12677

หน้า: 5 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 103.96 Ad Value: 129,950

PRValue (x3): 389,850

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พีช-สัตว' เสี่ยงสูญพันธุ์เพิ่มขึ้น 1,000 ชนิด จากปัญหาโลกร้อน-รุกพื้นที่ป่า

จำนวนประชากรของแมวป่าลดลงถึง 87% เหลือเพียง 62 ตัวเท่านั้น และจำนวนตัวเมียในช่วงวัยเจริญพันธุ์ลดลงมากกว่า 90%

แต่ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์ทำให้จำนวนของแมวป่าไอบีเรียค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 62 ตัวในปี 2001 กลายเป็น 648 ตัวในปี 2022 และปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 ตัวแล้ว ทำให้แมวป่าไอบีเรียถูกระดับจากสัตว์ใกล้การสูญพันธุ์ (EN) มาเป็นเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU) แทน

ปัจจัยหลักที่ทำให้สามารถฟื้นฟูสายพันธุ์นี้ได้สำเร็จคือ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเมดิเตอร์เรเนียนแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของแมวป่าไอบีเรีย เมื่อมีป่าสิ่งมีชีวิตก็อยู่ที่อยู่ เหยื่อตามธรรมชาติของพวกมันอย่าง กระต่ายยุโรปก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมวป่า โดยการย้ายพวกมันไปยังพื้นที่ใหม่ และผสมพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา มีการนำแมวป่ามากกว่า 400 ตัวย้ายไปอยู่อาศัยในโปรตุเกสและสเปน

ฟรานซิสโก ฮาเวียร์ ซัลเซโด ออร์ติซ ผู้นำการอนุรักษ์แมวป่าไอบีเรีย กล่าวว่า "นี่คือการฟื้นฟูสายพันธุ์แมวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยการอนุรักษ์"

อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อฟื้นฟูสายพันธุ์นี้ เพราะความผันผวนของจำนวนเหยื่อ การรุกราน และอุบัติเหตุบนท้องถนนยังเป็นปัจจัยหลักที่คร่าชีวิตแมวป่าอยู่

"ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ เพื่อให้แน่ใจว่าประชากรแมวป่าไอบีเรียจะอยู่รอดได้ในธรรมชาติ" ซัลเซโด ออร์ติซ กล่าว

ที่มา : Euro News, IUCN, VOA

สสว.ยกระดับผู้ประกอบการเสริมศักยภาพ Digital Marketing



น.ส.ปณิตา ชินวัตร รอง ผอ. รักษาการแทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) ประจำเดือน พ.ค. 67 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่า อยู่ที่ระดับ 52.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 54.1 มีสาเหตุจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากกิจกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการฯ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 53.8 แนวโน้มทรงตัว โดยเฉพาะกลุ่มภาคการค้า บริการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม สัมมนา อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะได้ผลดีด้านกำลังซื้อจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในช่วงปลายปีงบประมาณ ในขณะที่ภาคการผลิตและภาคธุรกิจการเกษตรชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

ผลสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ SME โดยสอบถามผู้ประกอบการ SME 2,705 ราย ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-30 พ.ค. 67 พบว่า มี SME เพียงร้อยละ 8.3 ลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานในการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้าน Digital Marketing เช่น สาขาการท่องเที่ยว บริการความงาม/สปา ขณะที่ SME ในภาคธุรกิจการผลิตร้อยละ 17.1 ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากยาง

นอกจากนี้ ผลของการสำรวจยังระบุว่า SME ร้อยละ 32.3 นำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเพราะทำให้กระบวนการทำงานสะดวกและง่ายมากขึ้น รองลงมาคือ การลดระยะเวลาการทำงาน และทดแทนการใช้แรงงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.9 และ ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาตามขนาดของธุรกิจ พบว่า SME รายย่อยจะนำเทคโนโลยีมาใช้เพราะต้องการเพิ่มช่องทางการขายและทำตามเทรนด์ของตลาด

สสว. ให้ความสำคัญพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการได้เรียนรู้และเติบโตอย่างยั่งยืนในการปรับตัวสู่การทำธุรกิจเพื่อยกระดับการเข้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ SME ACADEMY 365 เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อม e-learning SME COACH สำหรับ SME ที่มีปัญหาด้านธุรกิจ อยากมียอดขายเพิ่ม โดยให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ SME CONNEXT ช่องทางหลักแหล่งรวมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นช่องทางสื่อสารหลักไปยัง SME และยังรวมถึง BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE (BDS) เพื่อร่วมส่งเสริมในการเติบโตของผู้ประกอบการ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการผลักดันและส่งเสริมให้ SME ลงทุนด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการด้านภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้ทุนเพื่อการพัฒนาสินค้า เป็นต้น

6 โลกธุรกิจ



เศรษฐกิจไทยยังน่าห่วง

ปัจจัยลบใหม่จุดส่งออก-ภาคผลิต

เศรษฐกิจไทยยังน่าห่วง ปัจจัยลบใหม่จุดส่งออก-ภาคผลิต

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กล่าวภายหลังการประชุม กกร.ว่า ที่ประชุมมีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในหลายๆ ด้านและเห็นว่าบางเรื่องบางเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะความรุนแรงด้านสงครามระหว่างประเทศและอื่นๆ ทำให้จากการค้าโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งเพิ่มขึ้น การค้าโลกชะลอตัวทำให้ตลาดไตรมาสที่ 2 และคาดว่า จะต่อเนื่องไปอีก เป็นผลจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนมาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐฯต่อจีนมีผลภายในปีนี้ ส่งผลให้ค่าระวางเรือล่าสุดปรับตัวขึ้น 95% เมื่อเทียบจากเดือนเม.ย. 2567 และใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้นตามภาวะขนส่งคับคั่งและขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมต่อภาคการผลิตและการส่งออกของโลกในระยะข้างหน้า

“ภาพรวมเศรษฐกิจในหลายๆ ด้านและเห็นว่าบางเรื่องบางเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะความรุนแรงด้านสงครามระหว่างประเทศและอื่นๆ กกร.จึงเตรียมประเมินและจัดทำสมุดปกขาวใหม่เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลช่วยหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่เหลือของปีนี้ คาดว่าสมุดปกขาวของ กกร.จะนำเสนอต่อรัฐบาลได้ในเร็วๆ นี้” นายผยงกล่าว

ขณะที่การส่งออกไทยเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าของสหรัฐฯ-จีน การขึ้นภาษีของสหรัฐฯต่อสินค้าจีนรอบใหม่อาจกระทบสินค้าส่งออกไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานให้แก่อิน ซึ่งประเมินว่าสินค้าเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วน 19.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปจีน โดยสินค้าที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมาก เช่น ยางแผ่นยางแท่ง เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ฯลฯ อย่างไรก็ตามปัจจัยบวกชั่วคราวจากการเร่งสั่งซื้อสินค้าและการปรับเปลี่ยนมาส่งออกจากไทย คาดว่ามูลค่าการส่งออกทั้งปีปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีประเด็นจุดรั้งจากเรื่องต้นทุนจากการขาดแคลนเรือและตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงระยะเวลาการขนส่งที่เพิ่มขึ้น กกร. จึงปรับกรอบการเติบโตของการส่งออกเป็น 0.8-1.5% จากเดิม 0.5-1.5%

นอกจากนี้ การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศยังประปราย จะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูง อย่างยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ในช่วง 5 เดือนแรกหดตัว 24% เป็นผลมาจากผู้บริโภคมีรายได้จากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นสัดส่วนสูง ส่วนยอดโอนอสังหาฯ 4 เดือนแรกสำหรับบ้านจัดสรรหดตัว 11.8% และอาคารชุดหดตัว 7.4% ซึ่งหากอุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาฯ มีแนวโน้มหดตัวมากขึ้นอาจกระทบทำให้ GDP ปีนี้ลดลงกว่าที่คาดไว้ 0.3-0.4%

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15769

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 55.50 Ad Value: 88,800

PRValue (x3): 266,400

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทยยังนำห่วงปัจจัยลบใหม่หลุดส่งออก-ภาคผลิต

นายผอง กล่าวอีกว่ากร.มีความกังวลต่อปัญหา การขนส่งทางเรือและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ง จะเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมและจำกัดความสามารถในการ ส่งออกของไทยที่อยู่ในภาวะเติบโตต่ำขอให้ภาครัฐมี มาตรการหรือแนวทางเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีแนวโน้มลากยาวตลอด ช่วงที่เหลือของปี รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับภาคการผลิตจากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ที่ประชุม ยังมีความกังวลถึงต้นทุนด้าน พลังงาน โดยในการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2567-2580 (PDP2024) และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก พ.ศ. 2567-2580 (AEDP 2024) ที่อยู่ ระหว่างการทบทวนขอให้คำนึงถึงประเด็นเรื่องต้นทุน ของผู้ประกอบการในระยะยาว และการปรับให้นำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานแทน E10 และขอให้มีกลไก จัดการเพื่อให้ผลประโยชน์อยู่กับเกษตรกรไทยอย่าง แท้จริง

นอกจากนี้ กร.จังหวัด ทั่วประเทศได้มีการ ประชุมหารือผู้แทนในคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ รายจังหวัด (ไตรภาคีระดับจังหวัด) เกี่ยวกับนโยบาย การปรับค่าแรงขั้นต่ำ และได้แสดงความกังวลต่อ ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ในภาคเกษตรและบริการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เนื่องจาก ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ชะลอตัวต่อเนื่องทำให้ส่งกระทบ ต่อรายได้ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัด ให้ค่าแรงที่ปรับมีความ เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ชวนปล่อยปลาริมเขื่อน สะพานบุญสร้างโรงอาหาร



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายนาวิน ชัยโม รองนายกเทศมนตรีฯ นางวัชรสมนกันต์ ปากาชาชนันต์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายไมตรี เข้มบางยาง ผู้จัดการ และเจ้าของ “เสรีภาพ พันธุ์ปลา” นางจิตตากรณ์ วิมลวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกับ นายชาติรี เข้มบางยาง นายก อบต.บางพลับ นายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายกฯ ร่วมกันเป็นสะพานบุญจัดกิจกรรม “เชิญร่วมทำบุญปล่อยปลากับวัดคงตาล” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดคงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) โดยมี นายพินิจ นพอุดมพันธุ์ ประธานชุมชน เกิดเทิง นางฉวีรัฐยา บุญช่วย ประธานชุมชนบางดีเล็ก นางจันทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ ประธานชุมชนตลาดบางดี นายมนูญ สำเร็จทรัพย์ ประธานชุมชนคลองมะดัน นำคณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสมทบทุนจัดสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดคงตาล ภายในงานถนนคนเดิน “ซ้อป ชิม ริมเขื่อน @บางดี” ที่บริเวณถนนริมเขื่อน ชุมชนเกิดเทิง-ชุมชนบางดี เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

นางชนิษา กล่าวว่ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี องค์การส่วนบริหารตำบลบางพลับ ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และ “เสรีภาพ พันธุ์ปลา” เพื่อช่วยเป็นสะพานบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลาย ที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญปล่อยปลา ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อสมทบทุนหารายได้สร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดคงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

จึงได้เลือกจัดกิจกรรมงานบุญดังกล่าวภายในงานถนนคนเดิน “ซ้อป ชิม ริมเขื่อน @บางดี” โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้า พร้อมเลือกชิมอาหารเมนูหลากหลายต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวก หรือไม่มีเวลาปล่อยปลา ที่มาเดินถนนริมเขื่อน ได้ร่วมทำบุญปล่อยปลากัน เป็นการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป.



เกษตรวันนี้.....● สำนักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร ฝากแจ้งว่าเนื่องจากปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์สารผสม
สำเร็จรูปเข้ามาวางขายในร้านค้าสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช
มากมายหลายสูตร หลายชนิด หลายยี่ห้อ ประกอบกับ
เกษตรกรยังนิยมผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด
เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก.....●
ฉะนั้นเราควรจะมาทำความเข้าใจการใช้สารผสมเหล่านี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความต้านทาน
ของแมลงศัตรูพืชต่อสารกำจัดแมลงเพิ่มขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
กลุ่มบริหารศัตรูพืช โทร. 0-2579-5583 ต่อ 102 หรือ 104.....●

นายกฯเหล่าปลี

กระจก 8 หน้า

“นมโคไทย” ก้าวไกลด้วย FTA

ภายหลังความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.48 เป็นต้นมา

ประเทศไทยได้ทยอยลดภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดจาก 2 ประเทศเป็น 0% ยกเลิกมาตรการปกป้องพิเศษ รวมถึงยกเลิกโควตาภาษี และลดภาษีเป็น 0% ภายใน 20 ปี หรือในปี 68

โดยนมและผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในสินค้าจำนวนมากที่ไทยยังไม่พร้อมแข่งขันกับ “มหาอำนาจ” นมและผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเทศ จึงต้องขอเวลาปรับตัวนานถึง 20 ปี

แต่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 เป็นต้นไป ไทยต้องลดภาษีเป็น 0% สำหรับการนำเข้านมดิบ นมผงขาดมันเนย และเครื่องดื่มประเภทนม/นม UHT จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตาม ตลอด 20 ปี หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้พยายามเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรโคนมและผู้ประกอบการนมโคและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี “ของจริง” ในเร็ววันนี้

โดยเฉพาะ “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ดำเนินโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ส่งออกได้ด้วย FTA” มาตั้งแต่ปี 61 จนถึงปัจจุบัน

โดยช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโคนม สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อการค้า ขยายตลาดส่งออกในตลาด FTA

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท แครี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

ซึ่ง 2 บริษัทแรกสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งออกไปตลาดคู่ FTA ได้ โดยแครี่โฮม ส่งออกโยเกิร์ตออร์แกนิกไปสิงคโปร์ นมพาสเจอร์ไรซ์ไปกัมพูชาและนมอัดเม็ดไปฮ่องกง ส่วน แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ ส่งออกนมพาสเจอร์ไรซ์ไปกัมพูชา มาเลเซีย และลาว

อีกทั้งยังสามารถต่อยอดการผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมผลิตนมที่มีความพิเศษ เช่น นม UHT แลคโตสฟรี, นม A2+ มีโครงสร้างโปรตีนคล้ายนมแม่ ย่อยง่าย, นมพาสเจอร์ไรซ์ bed time ที่ช่วยให้หลับง่าย, นมอัดเม็ดเสริมโปรโอติกป้องกันฟันผุ เป็นต้น

ขณะที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้กว่า 350 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังขยายผลิตภัณฑ์ โดยมีนมเม็ดรสทุเรียนหอมทองป่าละอู ที่จะส่งออกไปอาเซียนและจีนในเร็ววันนี้

“นางสาว โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล” อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ บอกว่า “โครงการนี้ทำให้ไทยขยายการส่งออกไปประเทศคู่ FTA ได้ โดย 80% ของผลิตภัณฑ์นมไทย ส่งออกไปอาเซียน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว ตามด้วยจีน และมีรายได้จากการส่งออกผ่านโครงการนี้กว่า 300 ล้านบาท”

เมื่อถึงวันที่ 1 ม.ค.68 เกษตรกรผู้ประกอบการนมโคและผลิตภัณฑ์ น่าจะพร้อมแข่งขัน และอยู่รอดได้ในโลกการค้าเสรี!!

พินนี่เอส

กกร.

การส่งออกไทยเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าของสหรัฐฯ-จีน การขึ้นภาษีของสหรัฐฯต่อสินค้าจีนรอบใหม่อาจกระทบสินค้าส่งออกไทย ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานให้แก่จีน

นายผดุง ศรีวัชชี ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยมีนายทวิ ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และดร.พจนี อรัญวิชฌานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมในการแถลงข่าว

การค้าโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งเพิ่มขึ้น การค้าโลกชะลอตัวตลอดไตรมาสที่ 2 และคาดว่าจะต่อเนื่อง เป็นผลจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนมาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐฯต่อสินค้าจีนมีผลภายในปีนี้ ส่งผลให้ค่าระวางเรือล่าสุดปรับตัวขึ้น 95% เมื่อเทียบกับจากเดือน เม.ย. 67 ขณะที่ใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้นตามภาวะขนส่งคับคั่งและขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า



การส่งออกไทยเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าของสหรัฐฯ-จีน การขึ้นภาษีของสหรัฐฯต่อสินค้าจีนรอบใหม่อาจกระทบสินค้าส่งออกไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานให้แก่จีน ซึ่งประเมินว่าสินค้าเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วน 19.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปจีน โดยสินค้าที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมาก เช่น ยางแผ่น ยางแท่ง เบ็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็คาดว่าจะมีปัจจัยบวกช่วยชดเชยจากการเร่งสั่งซื้อสินค้าและการปรับเปลี่ยนมาส่งออกจากไทย คาดว่ามูลค่าการส่งออกทั้งปีปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีประเด็นจุดรั้งจากร่องตันจากการขาดแคลนเรือและตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงระยะเวลาการขนส่งที่เพิ่มขึ้น กกร. จึงปรับกรอบการเติบโตของการส่งออกเป็น 0.8-1.5% จากเดิม 0.5-1.5%

การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์รวมเศรษฐกิจไทย อุปสงค์ในประเทศยังประปรายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูง อย่างยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ในช่วง 5 เดือนแรกหดตัว 24% ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริโภคมีรายได้จากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นสัดส่วนสูง ส่วนยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ 4 เดือนแรกสำหรับบ้านจัดสรรหดตัว 11.8% และอาคารชุดหดตัว 7.4% ซึ่งหากอุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มหดตัวมากขึ้นอาจจะกระทบทำให้ GDP ปีนี้ลดลงกว่าที่คาดไว้ 0.3-0.4%

กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2567 ของ กกร.

%YoY	ปี 2567 (ณ พ.ค. 67)	ปี 2567 (ณ มิ.ย. 67)	ปี 2567 (ณ ก.ค. 67)
GDP	2.2 ถึง 2.7	2.2 ถึง 2.7	2.2 ถึง 2.7
ส่งออก	0.5 ถึง 1.5	0.5 ถึง 1.5	0.8 ถึง 1.5
เงินเฟ้อ	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0

<p>หุ้นอินไซด์ รายวัน</p> <p>HOONINSIDE DAILY Circulation: 5,000 Ad Rate: 50,000</p>	<p>Section: First Section/การเงิน</p> <p>วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2567</p> <p>ปีที่: - ฉบับที่: -</p> <p>จำนวนหน้า: 2 Ad Value: 100,000 หน้า: 20(เต็มหน้า), 21</p> <p>หัวข้อข่าว: กกร.การส่งออกไทยเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าของสหรัฐฯ-จีน PRValue (x3): 300,000 คลิป: สีสี่</p>
--	--

กกร.

การส่งออกไทยเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าของสหรัฐฯ-จีน การขึ้นภาษีของสหรัฐฯต่อสินค้าจีนรอบใหม่อาจกระทบสินค้าส่งออกไทย ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานให้แก่อจีน



ที่ประชุมมีความกังวลต่อปัญหาการขนส่งทางเรือและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมและจำกัดความสามารถในการส่งออกของไทยที่อยู่ในภาวะเติบโตต่ำ ขอให้ภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีแนวโน้มลากยาวตลอดช่วงที่เหลือของปี รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคการผลิตจากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ที่ประชุม ยังมีความกังวลถึงต้นทุนด้านพลังงาน โดยในการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2567-2580 (PDP2024) และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2567-2580 (AEDP 2024) ที่อยู่ระหว่างการทบทวนขอให้คำนึงถึงประเด็นเรื่องต้นทุนของผู้ประกอบการในระยะยาว และการปรับให้นำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานแทน E10 และขอให้มีการจัดการเพื่อให้ผลประโยชน์อยู่กับเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง

จากการที่ กกร.จังหวัดทั่วประเทศได้มีการประชุมหารือผู้แทนในคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด (ไตรภาคีระดับจังหวัด) เกี่ยวกับนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ และได้แสดงความกังวลต่อผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ในภาคเกษตรและบริการ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่ม

ขึ้นได้ ประท้วงการภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ชะลอตัวต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัด ให้ค่าแรงที่ปรับมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุม กกร. เน้นย้ำถึงความสำคัญในการใช้กลไกของคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด (ไตรภาคี) ในการพิจารณา ค่าแรงขั้นต่ำ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่

นอกจากนี้ กกร. ได้ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (Competency Based Pay) ด้วยความร่วมมือซึ่งรุดจากภาค นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเร่ง Upskill, Reskill ให้แรงงานไทยมีทักษะฝีมือตามมาตรฐาน โดย กกร. จะร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการสนับสนุน โดยปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้มีการกำหนดมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานแล้ว จำนวน 279 สาขา และมีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว จำนวน 129 สาขา ซึ่งสามารถเป็นกลไกในการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงตามทักษะแทนการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงจะเป็นระบบที่สามารถรับรองทักษะแรงงาน ตอบโจทย์เทคโนโลยีและบริบทของธุรกิจที่เปลี่ยนไป ยกระดับรายได้ให้แก่แรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Productivity) ให้แก่ประเทศ